

Hôm nay, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực

Cập nhật: 01-12-2011 15:51:51

Mở đầu ngày (15/12), hàng loạt quyết định quan trọng liên quan tới thị trường kinh tế vĩ mô đã có hiệu lực, bao gồm các quyết định về hàng không, thị trường chứng khoán và các chính sách khác... (tiếp theo ở trang tiếp theo)

Chiều 30/11, các quyết định về thị trường chứng khoán

Vào tối, Bộ Tài chính và Ngân hàng đã ban hành Quyết định 2004/QĐ-BTC về việc áp dụng các quyết định về thị trường chứng khoán

Theo đó, các công ty hàng không của VN Airline Group chia thành 2 nhóm: Nhóm A bao gồm Công ty hàng không Nội địa, Tân Cảng, Tân Sơn Nhất, Phú Bài, Cần Ranh, Cần Thơ, Liên Khương; nhóm B là các công ty hàng không quốc tế như Vietnam Air.

Về mức giá vé, các hãng hàng không của VN Airline Group chia thành 2 nhóm: Nhóm A (VN Air, Tân Cảng, Tân Sơn Nhất, Phú Bài, Cần Ranh, Cần Thơ, Liên Khương) và Nhóm B (các hãng hàng không quốc tế như Vietnam Air). Về mức giá vé, các hãng hàng không của VN Airline Group chia thành 2 nhóm: Nhóm A (VN Air, Tân Cảng, Tân Sơn Nhất, Phú Bài, Cần Ranh, Cần Thơ, Liên Khương) và Nhóm B (các hãng hàng không quốc tế như Vietnam Air).

Thị trường giá gạo hiện nay đang diễn ra sôi động do ảnh hưởng của các chính sách hàng hóa quốc tế. Theo dõi các biến động của thị trường gạo và các loại hàng hóa khác, thị trường gạo hiện nay đang diễn ra sôi động do ảnh hưởng của các chính sách hàng hóa quốc tế.

Ngành sản xuất gạo hiện nay đang diễn ra sôi động do ảnh hưởng của các chính sách hàng hóa quốc tế. Theo dõi các biến động của thị trường gạo và các loại hàng hóa khác, thị trường gạo hiện nay đang diễn ra sôi động do ảnh hưởng của các chính sách hàng hóa quốc tế.

Thị trường gạo hiện nay đang diễn ra sôi động do ảnh hưởng của các chính sách hàng hóa quốc tế.

Cứu ngày 20/11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành các chính sách hàng hóa quốc tế. Theo dõi các biến động của thị trường gạo và các loại hàng hóa khác, thị trường gạo hiện nay đang diễn ra sôi động do ảnh hưởng của các chính sách hàng hóa quốc tế.

Theo dõi các biến động của thị trường gạo và các loại hàng hóa khác, thị trường gạo hiện nay đang diễn ra sôi động do ảnh hưởng của các chính sách hàng hóa quốc tế.

Công ty TNHH Ngân Hàng Mica ở TP Hồ Chí Minh cấp phép cho các ngân hàng khác được mở tài khoản tại TP Hồ Chí Minh để phục vụ khách hàng. Công ty TNHH Ngân Hàng Mica ở TP Hồ Chí Minh cấp phép cho các ngân hàng khác được mở tài khoản tại TP Hồ Chí Minh để phục vụ khách hàng.

TP Hồ Chí Minh, các ngân hàng mua bán vàng miếng cho các ngân hàng khác để phục vụ khách hàng. TP Hồ Chí Minh, các ngân hàng mua bán vàng miếng cho các ngân hàng khác để phục vụ khách hàng.

Ngân hàng, để phục vụ khách hàng mua bán vàng miếng, các ngân hàng khác được mở tài khoản tại TP Hồ Chí Minh để phục vụ khách hàng. Ngân hàng, để phục vụ khách hàng mua bán vàng miếng, các ngân hàng khác được mở tài khoản tại TP Hồ Chí Minh để phục vụ khách hàng.

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2011.

Thầy TP Hồ Chí Minh và các ngân hàng khác.

Từ ngày 1/1/2012, TP Hồ Chí Minh và các ngân hàng khác được mở tài khoản tại TP Hồ Chí Minh để phục vụ khách hàng. TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2011.

Thống kê tổng hợp các quỹ đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2015 (theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

Công ty TNHH Chứng khoán Việt Nam (VCSC) là công ty đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2015 (theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

Một số chỉ số về thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2015

Theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quy định về việc quản lý và giám sát các công ty đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong đó, một số chỉ số về thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2015 như sau:

Chỉ số 2015 của thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong năm 2015, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước phát triển tích cực, với tổng giá trị giao dịch đạt mức kỷ lục.

Theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2015 đã đạt được những thành tựu đáng kể, với tổng giá trị giao dịch đạt mức kỷ lục.

Có thể 20% của thu nhập doanh nghiệp nộp thuế năm 2011 của doanh nghiệp ở địa phương thuộc loại 7 tăng trong thời kỳ khủng hoảng, giá tăng, chi phí bán hàng tăng...

7 tăng 8%, Chiếm phần 47 phần trăm của giá trị gia tăng, thu nhập nộp thuế của doanh nghiệp 7% và kinh doanh khác, trong đó có 1% và cùng tăng với thu nhập 17.7% của năm 2011 và 1% của năm 2010. Các chi phí bán hàng tăng 1% và chi phí quản lý tăng 1%.

Ngày 17/10 năm nay có hiệu lực từ ngày 1/1/2012.

Minh H??ng

Nguồn: VNMedia